
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 โครงการก้าวคนละก้าวฯ 

ไทยรัฐ คมชัดลึก  

ข่าวสด มติชน 

(12 ธ.ค.60) 

 

    -เสนอข่าว “ตูน บอดี้สแลม” ป่วยเป็นไข้หวัด ทีมแพทย์สั่งหยุดวิ่งเพิ่มอีก 1 วัน ล่าสุดทีมงานแจ้งอาการไข้ลดลง 

เริ่มวิ่งต่อเช้าวันนี้( 12 ธ.ค.) มุ่งหน้าสู่จ.นครสวรรค์ ขณะที่ยอดเงินบริจาคล่าสุด 723,155,000 บาทแล้ว  

       ด้าน น.ส.สุฑามาศ พินิจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านหางน้ า-หนองแขม จ.ชัยนาท เปิดเผยว่า 

เดิมเวลา 05.00 น. วันท่ี 11 ธ.ค. ตูนและคณะจะเข้าพักท่ีรพ. 1 ชั่วโมง ผู้น าชุมชนจัดเตรียมสถานท่ี แผ่นป้ายไวนิล

ขนาดใหญ่ ติดตั้งเวที ติดไฟส่องสว่าง และเคร่ืองดื่มเพื่อต้อนรับ ภายหลังรับแจ้งจากทีมงานว่า ตูนป่วยต้องหยุดวิ่งอีก 

1 วัน จะไม่เข้าพักท่ีรพ. แต่จะวิ่งผ่านในเส้นทางตามปกติ เจ้าหน้าที่จึงปรับแผนการต้อนรับ ช่วยกันขนย้ายป้ายไวนิลไป

ตั้งไว้ท่ีริมถนนหน้าทางเข้ารพ.พร้อมปรับภูมิทัศน์เพื่อให้ประชาชนมาร่วมรอให้ก าลังใจ พร้อมเตรียมเงินบริจาคของ

ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งมอบให้ด้วย 

        ท่ีจ.เชียงใหม่ นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ นพ.ธ ารงค์ หาญวงศ์ ผอ.รพ.นครพิงค์  นพ.ชาญชัย 

พจมานวิพุธ รองผอ.รพ.นครพิงค์ พร้อมทีมนพ.สสจ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "ชาว

เชียงใหม่ร่วมใจ ก้าวไปด้วยกันกับ ตูน บอดี้สแลม" ซึ่งรพ.นครพิงค์ เป็นหนึ่งใน 11 โรงพยาบาลในโครงการก้าวคนละ

ก้าวฯ โดยยอดเงินสมทบทุนจากผู้ใจบุญชาวเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังสิ้น 3,382,650.11 บาท โดยจะน า

เงินท้ังหมดไปมอบให้ตูนในการวิ่งปลายทางท่ี อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในนามชาวเชียงใหม่ 

       นพ.สุทัศน์ ภัทรวรธรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู หัวหน้าภาควิชาเวชกรรมฟื้นฟู รพ.กลาง 

ส านักการแพทย์ กทม. เปิดเผยว่า กรณีของตูน บอดี้สแลม ได้วิ่งรวมระยะทางมากกว่า 1,000 ก.ม. ปกติแล้วสภาพ

ร่างกายของผู้วิ่ง จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานสภาพร่างกาย หากวิ่งในระยะทางท่ียาวอาจประสบปัญหากับปัจจัยอ่ืนร่วมด้วย คือ 

สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงอาจท าให้ปว่ยเปน็ไข้หวัด และต้องรักษาจนกว่าอาการจะหายดีถึงจะสามารถออกวิ่งต่อไปได้ 

ส่วนอาการเฉียบพลันต่างๆ เช่น ไตวายเฉียบพลัน เกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนเกินไปและร่างกายขาดน้ า  แต่กรณีของ

ตูนน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากมีทีมคอยดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงยังมีทีมวิ่งประกบคอยส่งน้ าและสังเกตอาการอย่าง

ต่อเนื่อง ส่วนในระยะยาวคงไม่เกิดปัญหาอันตรายร้ายแรง ท่ีเป็นห่วงน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายไม่พร้อม เพราะป่วย

เป็นหวัดหากออกวิ่งขณะท่ีร่างกายยังไม่หายดี อาจท าให้เชื้อหวัดติดเชื้อสู่หัวใจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ซึ่งแพทย์พบ

ลักษณะดังกล่าวเกิดข้ึนบ่อยครั้ง จึงอยากให้รักษาอาการป่วยให้หายดีก่อนท่ีจะออกวิ่งอีกคร้ัง 

       ด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการด าเนินคดีกับ

เว็บไซต์ท่ีปล่อยข่าวรัฐบาลจะเก็บภาษีกับโครงการก้าวคนละก้าว 7 เปอร์เซ็นต์  ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ปอท. และก.ดิจิทัลฯ ด าเนินการตรวจสอบ ยอมรับว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีจะหา

ตัวคนผิดมาลงโทษในทันที เพราะเว็บไซต์เหล่านี้ส่วนใหญ่จดทะเบียนโดเมนในต่างประเทศ ฝากประชาชนทุกคนต้อง

รับข้อมูลจากหลายทาง โดยเฉพาะสื่อหลักอย่างหนังสอืพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ บางเรื่องพิจารณาว่าไม่ใช่เรื่องจริง เป็น

เรื่องท่ีมันไม่น่าจะเกิดข้ึน ก็อย่าเผยแพร่ซ้ า เพราะจะกลายเป็นความผิดอีก 

ข่าวสด มติชน ผู้จัดการ

ออนไลน์(11ธ.ค.60) 

   -เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงถึงกรณีท่ีมีการแชร์ข้อมูลในสื่อ

ออนไลน์ วา่ รัฐบาลจะเก็บภาษีจากเงินท่ีได้รับบริจาคท้ังหมดในโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาลของรัฐในอัตรา

ร้อยละ 7 ว่า  เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง  เชื่อว่าเป็นการกระท าของผู้ไม่หวังดี เพราะท่ีผ่านมารัฐบาลไม่เคยมี

นโยบายในลักษณะเช่นนี้ มีแต่สนับสนุนให้ ตูน บอดี้สแลม และทีมงานท าโครงการท่ีตั้งใจให้ส าเร็จ ทั้งการมอบก าลังใจ

และสมทบเงินบริจาค ขออย่าเชื่อข่าวม่ัว  รวมถึงกระแสข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมบริจาคเงิน

สมทบโครงการเป็นเงิน 20 บาท ก็ไม่เป็นความจริง ส่วนเป็นจ านวนเงินเท่าใดนั้น นายกรัฐมนตรีไม่ต้องการให้สังคม

น าไปเป็นประเด็นถกเถียงกัน  รัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ ไม่หลงเชื่อข่าวสารท่ีถูก

บิดเบือนโดยง่ายหรือแชร์ส่งต่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคม และขอเตือนผู้ท่ีสร้างข่าวเท็จให้หยุดการกระท าดังกล่าว 

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที่ 9-12 ธันวาคม 2560 

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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                                                             สรุปข่าววันท่ี 9-12 ธันวาคม 2560 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

โดยเจ้าหน้าที่จะติดตามสืบหาต้นตอของผู้กระท าผิด เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

      นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ผู้รับเงินบริจาคครั้งนี้คือ  มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎ

เกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นมูลนิธิท่ีได้รับการยกเว้นภาษี นอกจากนี้ประชาชาชนหรือหน่วยงานท่ีบริจาคเงินเข้ามูลนิธิ

ดังกล่าวสามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าตามประกาศของกรมอีกด้วย ซึ่งก็เหมือนกับการบริจาคน้ าท่วมไม่ต้องเสีย

ภาษี และสามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ 

      -ด้านนพ.เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผอ.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ในวันท่ี 10 ธันวาคม เป็นวัน

ครบรอบ 1 ปี ในการวิ่งระดมทุนโครงการก้าวคนละก้าว กรุงเทพ - บางสะพาน คร้ังนั้นระดมเงินบริจาคได้มากถึง 85 

ล้านบาท ซึ่งคกก.ได้น ามาใช้จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ก่อสร้างอาคารปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายใน

โรงพยาบาล และส่วนหนึ่งน าไปช่วยเหลือรพ.สต. 14 แห่ง ในพื้นท่ี อ.บางสะพาน เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเตียง และ

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้รพ.สะพานน้อย ตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์อย่างมาก

จากโครงการก้าวคนละก้าว ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย และยังสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนหันมาออก

ก าลังกายมากข้ึน ซึ่งจะช่วยลดจ านวนผู้ป่วยและลดปัญหาความแออัดในรพ.ได้ในระยะยาว     

ข่าวสด  เดลินวิส์  
มติชน ไทยโพสต ์

ไทยรัฐ 

(10 ธ.ค. 60) 

  - เสนอข่าว วันท่ี 9 ธ.ค. ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งเป็นวันท่ี 39 จากปั๊มปตท.เดิมบาง นางบวช ถึงบริษัทซีพี ซี้ด อ.หัน

คา จ.ชัยนาท เส้นทางหลวง 340 (ระยะทาง 14.5 ก.ม.) โดยมีเหล่าศิลปิน ดารา ร่วมวิ่งเพื่อรับเงินบริจาคสมทบทุนใน

คร้ังนี้ด้วย ประชาชนยังคงรอต้อนรับเนืองแน่น  ขณะที่ดาราตลก จตุรงค ์พรอ้มโก๊ะตี๋ ออกวิ่งจากราชบุรี มุ่งหน้าสะพาน

ข้ามแม่น้ าแคว ระยะทาง 10 ก.ม. เก็บตกให้ตูน ยันเงินทุกบาทไม่หักค่าใช้จ่ายมอบสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว   

เว็บไซต ์ผู้จัดการ

mgronline.com 
(10 ธ.ค. 60) 

   - เสนอข่าว สุขภาพของตูน โดยอินสตาแกรมของผู้บริหารระดับสูงธนาคารไทยพาณิชย์รายหนึ่ง เปิดเผยว่า ตนได้มา

แจมกับ ตูน บอดี้สแลม ที่ท ากิจกรรมวิ่งก้าวคนละก้าว ในช่วงปลายจังหวัดสุพรรณบุรี ตูนเล่าให้ฟังว่า เม่ือวันท่ี 5 ธ.ค. 

ค่าเลือด CPK ขึ้นไป 4,000 ซึ่งคนปกติจะมีเพียงไม่ก่ีร้อย ทหารเวลาฝึกหนักถ้าค่าเลือดข้ึนไป 2,000 ยังต้องพัก น่าจะ

เกิดจากพยายามวิ่ง 150 กิโลเมตรเข้ากรุงเทพฯ ในสองวัน เพราะไม่อยากท าให้รถติดรบกวนคน ได้นอนแค่ 1 ชั่วโมง 

ซึ่งค่า CPK มีผลท าให้เสี่ยงต่อไตวายและถ้าสูงมากๆ วิ่งไปอาจล้มไปเลยแบบไม่รู้ตัว ซึ่งหากเป็นคนธรรมดาคงไปนอน

ในห้องไอซียู แต่ ตูน เลือกท่ีจะรอฟังผล พอลงมาเหลือหลัก 1,000 ซึ่งก็ยังสูง กลับดีใจท่ีได้วิ่งต่อ แต่หัวใจของคนยัง

ยืนยันที่จะไม่ถอดใจจริงๆ 

ข่าวสด เดลนิิวส ์
มติชน  คมชัดลึก 
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ 
ประชาชาติออนไลน ์

(9 ธ.ค. 60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - เสนอข่าว 8 ธ.ค. ตูน บอดี้สแลม ออกวิ่งจากปั๊มปตท.หลักเมือง-ถาวรพาณิชย์ (เลี่ยงเมือง) ต.ท่าระหัด อ.เมือง 

จ.สุพรรณบุรี โดยมีประชาชนเดินทางมารอให้ก าลังใจตลอดเส้นทาง นอกจากนี้มีพระครูสิริวรธรรมาภินันท์ (หลวงตา

แดง) เจ้าอาวาสวัดมะนาว ที่ตูนให้ความเคารพนับถือ มารอพบตูนเพื่อให้ก าลังใจ พร้อมมอบเงินและพระจ านวนหนึ่ง 

ให้ไว้แจกประชาชนท่ีมาร่วมท าบุญ ทั้งยังเป่ากระหม่อมเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้าง ขวัญก าลังใจให้ตูนอีกด้วย 
    - ด้าน นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า รพ.ขอนแก่น เป็น 1 ใน 11 โรงพยาบาลท่ีได้รับ

ความช่วยเหลือจากโครงการของตูน ทางจังหวัดจึงจัดการเดิน-วิง่การกุศล "ชาวขอนแก่นร่วมก้าวไปกับตูน" จะจัดขึ้นใน

วันท่ี 16 ธ.ค. น าทีมโดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ชมรมนักวิ่งใน จ.ขอนแก่น และภาคส่วนต่างๆ 

นอกจากนี้ยังมีนายสมรักษ์ ค าสิงห์ แชมป์มวยสากล มาร่วมวิ่งในคร้ังนี้อีกด้วย 
     -ท่ี จ.เชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ จ.เชียงรายและ นายอ าเภอเชียงของ น าก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมภาคประชาชนร่วมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อร่วมสมทบทุนกิจกรรม 'ก้าวคนละก้าว' 

และทางจังหวัดมีโครงการจะน าธนบัตรมาร้อยเป็นตุงหรือธงขนาดยาวเพื่อน าไปรับตูน เม่ือจะเดินทางไปถึงบริเวณลาน

หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้เบ้ืองต้นพื้นท่ี อ.เชียงของ สามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ในช่วง

เช้าประมาณ 500,000 บาทแล้ว 
    -ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตอนหนึ่งว่า โครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลท่ัวประเทศ" ของตูน บอดี้สแลม และทีมงานท่ีตั้งใจท าเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนและสังคมในภาพรวม ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ต้องช่วยกัน ใครก็ได้ท่ีจะช่วยรัฐบาล ช่วยชาติ 

ช่วยสังคม อย่ามัวแต่ต าหนิติติงกันเลย สิง่ส าคัญ นอกจากจะเป็นการสานต่อพระราชด าริโครงการจิตอาสา "เราท าความ

ดี ด้วยหัวใจ" แล้ว ก็ยังมีคุณประโยชน์แฝงอยู่ในโครงการของ "ตูน" อีกมากมาย เช่น   1.ความต้องการ "เงินบริจาค

จ านวนน้อยๆ จากคนจ านวนมาก มากกว่าเงินบริจาคจ านวนมากจากคนส่วนน้อย" อันนี้สะท้อนถึงความตั้งใจ โดย

เริ่มท าจากจุดเล็กๆ ท่ีต้องการท าให้ดีท่ีสุด ซึ่งตูนได้ฝากขอบคุณคนไทยทุกคนท่ีมีส่วนร่วมด้วย  2.เพื่อเป็นการสร้าง

รอยย้ิม กลับคืนมาสู่สังคมไทย เป็นสะพานเชื่อมสายใยแห่งความรัก ความสามัคคีของคนท้ังประเทศจากท่ัวทุกสารทิศ 

นับว่าเป็นการ "คืนความสุขให้กับคนในชาติ" อย่างแท้จริง 3.เป็นกิจกรรมท่ีได้มากกว่า "เงินบริจาค" ก็คือการปลุกคน
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ไทยให้หันมาสนใจ หันมาออกก าลัง เพื่อจะรักษาสุขภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการสาธารณสุขของประเทศ 

เป็นมาตรการ "เชิงรุก" ก็คือ เน้นการป้องกัน มากกว่าการรักษา  

 บทความ 

มติชน 

(10 ธ.ค. 60) 

      - เสนอบทความ “วิ่ง' ออกก าลังกายไม่จ่ายเงิน ได้สารพัดประโยชน์” โดย นฤมล รัตนสุวรรณ์ กล่าวถึงกระแสการ

วิ่งเพื่อการกุศลของ "ตูน บอดี้สแลม" กับกิจกรรมก้าวคนละก้าว ท าให้การออกก าลังกายด้วยการวิ่งได้รับความสนใจ 

นพ.สุทัศน์ ภัทรวรธรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และหัวหน้าภาควิชาเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาล

กลาง ส านักการแพทย์ กทม. พูดถึงประเด็นการวิ่ง ว่า วิ่งเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งท่ีท าได้ง่าย สามารถท าได้ส าหรับ

ประชาชนท่ัวไป ไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ ยกเว้น สิ่งจ าเป็นส าหรับการวิ่ง ได้แก่ รองเท้าวิ่งท่ีเหมาะสม เสื้อผ้าและ

สถานท่ีวิ่ง เป็นกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าจ่ายส้ินเปลือง 

กรุงเทพธุรกิจ 

คอลัมน์ Social Trends 

(10 ธ.ค. 60) 

      - เสนอบทความ “'Toon Effect' ปรากฏการณ์ 'ก้าวคนละก้าว'” โดย กมลวรรณ จินตรัตน์  ได้วิเคราะห์

ปรากฏการณ์ "ก้าวคนละก้าว" ว่าปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้แคมเปญดังกล่าวประสบความส าเร็จสูง  ได้แก่ 1.) Star Power 

คุณตูนสามารถใช้ชื่อเสียงท่ีตนเองมีได้อย่างถูกจุดและเกิดประโยชน์ รวมถึงยังแรงสนับสนุนจากเพื่อนศิลปิน ดารา 

นักร้องอีกมากมาย มาร่วมวิ่งและช่วยกันบอกต่อ และยังมีแรงเชียร์จากคนมีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ  2.) Tell a 

story การบอกเรื่องราวและท่ีมาอย่างชัดเจนและมีเหตุผลท่ีดีรองรับเป็นอีกปัจจัยท่ีท าให้หลายภาคส่วนหันมาสนับสนุน

โครงการนี้ 3.) Engage with supporters "อยากเห็นคนไทย หันมาออกก าลังกายกันมากขึ้นเพราะเม่ือทุกคน มีสุขภาพ

ท่ีดี ไม่เจ็บป่วยก็จะเป็นการลดการ ใช้บริการสถานพยาบาลต่างๆ" และยังท าให้ดู เป็นตัวอย่างด้วยการวิ่ง  4.) Clear 

Call-to-action คุณตูนและทีมงานก้าวคนละก้าวมีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการระดมทุน และ 5.) Utilize social media มี

การถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ทุกครั้งท่ีออกวิ่ง รวมถึง พูดคุยกับคุณตูนและทีมงานในรูปแบบกันเอง ท าให้ได้

เห็นรอยยิ้ม ป้ายข้อความให้ก าลังใจจากประชาชนมากมาย คนดูรู้สึกอินไปกับภาพท่ีเห็นได้ไม่ยากเลย  แต่ทุกข้อล้วน

เป็นปัจจัยส่วนหนึ่ง ความส าเร็จนี้ต้องยกเครดิตให้เต็มๆ กับความมุ่งม่ันของคุณตูน รวมท้ังทีมงานท่ีเก่ียวข้องทุกคนท่ี

ขับเคล่ือน ให้เกิด พลังเชิงบวก ให้แก่สังคม 

กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์

อาหารสมอง 

(12 ธ.ค.60) 

  -เสนอบทความ ปรากฏการณ์'ตูนฟีเวอร์'  โดย วรากรณ์ สามโกเศศ กล่าวว่า สิ่งท่ีตูนท านั้น ก่อให้เกิดผลไม่น้อยกว่า 

3 ประการ  คือ 1) ปลุกเร้าให้คนไทยคิดถึงการท าความดี  การเสียสละ การมีจิตอาสา ฯลฯ ยิ่งขึ้น แรงกระตุ้นเช่นนี้

เป็นระยะ ๆ  ตูนเป็นตัวอย่างท่ีเยาวชนจดจ าและอยากเลียนแบบ 2) ปลุกให้ผู้คนตื่นขึ้นมาดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นผลดีต่อ

ตนเองและสุขภาพการเงินของประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว 3) การเปลี่ยนมาดูแลสุขภาพตนเองยิ่งขึ้น ก่อให้เกิด

ผลดีต่อการให้บริการสาธารณสุขของไทย  

 

เว็บไซต์siamarticles 

(11ธ.ค.60) 

สมุนไพรหมอแสง 

   -มีการโพสต์ข่าวโดยพาดหัวข่าวว่า ยาหมอแสงต่อต้านมะเร็งได้จริง!!! พิสูจน์แล้วใช้ได้จริง รองอธิบดีกรมการแพทย์

แผนไทยฯ ได้เปิดเผย “ยาหมอแสง”ต่อต้านเชื้อมะเร็งได้จริง นอกจากนี้ในข่าวเลือกน าเสนอบางส่วนจากข่าวเผยแพร่

เม่ือวันท่ี 3 ต.ค.60 โดยระบุว่า รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนฯ เปิดเผยว่า สมุนไพรท่ีหมอแสงได้บอกเอาไว้ว่าใช้

อะไรบ้างในสูตรของหมอแสง เป็นสมุนไพรท่ีมีงานวิจัยรับรองว่า ต่อต้านเชื้อมะเร็งจริง เพียงแต่ยังไม่มีงานวิจัยท่ี

น ามาใช้กับคนไข้ท่ีเป็นมะเร็ง แต่ก็ยอมรับว่ามีการทดลองอยู่จริง และได้มีการน ายาของหมอแสงบางส่วนไป ตรวจ

พิสูจน์แล้วว่าไม่มี สารสเตียรอยด์ปนอยู่ ท าให้สามารถตอบได้ว่ากินได้ไม่มีอันตราย แต่รักษามะเร็งได้หรือไม่นั้นยังไม่

สามารถตอบได ้

 
ไทยรัฐ 

(10 ธ.ค. 60) 

ยกมาตรฐานสมุนไพร 
    - เสนอข่าว นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

เปิดเผยว่า ท่ีผ่านมาไทยยังไม่ได้จัดท ามาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพรครอบคลุมตั้งแต่การปลูกการเก็บเก่ียว จนถึงการ

คัดบรรจุ ท าให้ผลผลิตสมุนไพรไทยยังไม่มีการรับรองมาตรฐานการเกษตรท่ีดี (จีเอพี) มกอช.จึงร่วมกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงพาณิชย์  จัดท าร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการ

ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืชสมุนไพรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางยกระดับมาตรฐานคุณภาพสมุนไพรไทยให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์การค้าปัจจุบันและสอดรับกับมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภคและประเทศคู่ค้า 

พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าสมุนไพรไทยในตลาดโลก ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงร่าง

มาตรฐานให้มีความเหมาะสม ก่อนเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรพิจารณาให้การรับรองและประกาศใช้
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เป็นมาตรฐานของประเทศต่อไป 

 

โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์

เงนิต่อเงิน  

(12ธ.ค.60) 

งานคุ้มครองผู้บริโภค 

  -เสนอบทความ กรณีหน่วยงานอาหารและยาสหรัฐฯประกาศกักกันสินค้าจากไทย 11 รายการหลังจากตรวจพบว่า

เป็นสินค้าคุณภาพต่ าไม่ได้มาตรฐานอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งดูจากรายการสินค้าระบุว่า มีเชื้อแบคทีเรีย เชื้อซัล

โมเนลลา ใช้สีผสมอาหาร มีสารตะกั่วตกค้าง มียาปฏิชีวนะและยาฆ่าแมลงปนเปื้อนแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารท่ีมีการ

บริโภคในชีวิตประจ าวัน เช่น ปลาเค็มแห้ง ปลาเค็มผสมพริกส าหรับขบเคี้ยว ปลาช่อน กุ้งแห้ง ปลาหมึก ปู หอย ล าไย

แห้ง ทุเรียนสดแช่แข็ง มังคุด องุ่น มะม่วง ลิ้นจี่ ผักกาดดอง พริกป่น น้ าพริกแกง มะขามเปียก ขม้ิน เป็นต้น 

นอกจากนั้นยังระบุว่า สินค้าที่ตรวจพบสารปนเปื้อนและกักกันไว้มาจากผู้ผลิตในเมืองไทยกว่า 100 โรงงาน โอกาสท่ี

สินค้าจากโรงงานเหล่านี้จะถูกวางขายในตลาดสดหรือ ซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองไทยจึงมีความเป็นได้สูง  สธ. และ สคบ. 

รวมท้ังอย.น่าจะมีการตรวจสอบดูแลสินค้าที่ถูกกักกันมากกว่านี้ เพราะยังไม่เห็นว่าหนว่ยราชการเหล่านีไ้ด้ชีแ้จงแถลงวา่

ได้ด าเนินการหรือจะด าเนินการอย่างไรกับสินค้าอาหารหลายรายการท่ีเอฟดีเอสหรัฐช่วยตรวจสารปนเปื้อนอันตรายให้

จนพบ อย่างน้อยก็น่าจะเก็บตัวอย่างสินค้าท่ีวางขายในตลาดไปตรวจ และก าหนดมาตรฐานอาหารเหล่านี้เหมือนเอฟดี

เอสหรัฐบ้าง 

 

ไทยโพสต์ 

 (12 ธ.ค. 60) 

มาตรฐานการออกใบขับขี่ 

    -เสนอข่าว กรมการขนส่งทางบกยืนยันปี 2561 เตรียมยกมาตรฐานสอบใบขับขี่ทุกด้าน โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีโรค

ประจ าตัว เสี่ยงต่อการก่ออุบัติเหตุบนท้องถนนท้ังต่อตัวเองและผู้อ่ืน  เริ่มจากการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เต็ม

รูปแบบ ทั้งเซ็นเซอร์ตรวจผลการสอบปฏิบัติ เพื่อลดข้อโต้แย้งระหว่างผู้สอบและผู้คุมสอบ จนถึงการยืนยันตัวตนของผู้

เข้าสอบ โดยใช้บัตรประชาชนควบคู่การสแกนนิ้ว เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้ได้ใบอนุญาตได้เข้ามาสอบจริง นอกจากนี้ ภายหลัง

การหารือกับแพทยสภาในประเด็นของสภาวะของโรคท่ีอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่ กรมการการขนส่งทาง

บกจะออกประกาศกฎกระทรวงเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้ เพื่อระบุโรคประจ าตัวท่ีไม่สามารถมีใบขับขี่ได้ ครอบคลุม

โรคเบาหวานในระยะท่ีต้องให้อินซูลิน ความดันโลหิตสูง โรคลมชัก ลมบ้าหมู และผู้ผ่านการผ่าตัดหัวใจและสมองท่ี

แพทย์ระบุว่าไม่สามารถขับขี่รถได้ ขณะนี้ก าลังศึกษาแนวทางท่ีใช้ในประเทศอังกฤษ ซึ่งก าหนดให้ผู้อายุครบ 70 ปี ต้อง

มาตรวจสมรรถภาพสายตาและร่างกายทุก 3 ปี ก่อนต่อใบอนุญาตให้ ก็จะเป็นแนวทางท่ีจะพิจารณาน ามาใช้ให้

เหมาะสมกับประเทศไทยในระยะต่อไป 

 

ไทยโพสต์ 

ผู้จัดการรายวัน360

องศา 

(12 ธ.ค. 60) 

ความปลอดภัยทางถนน 

    -เสนอข่าว นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า ประเทศไทยขึ้นแท่นอันดับ 1 อัตราตายบน

ท้องถนนมากสุดในโลก การแก้ปัญหาเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ตามมาตรการต่างๆผ่านมา 20 ปี เช่น การ

บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร การลดอุบัติเหตุบนถนนจะเป็นการส่งผลทางอ้อม ท าให้

ผู้ขับขี่ไม่กล้าที่จะท าผิดบนถนน เพราะรู้ว่ามีกล้องหน้ารถคันอื่นจับภาพอยู่ แม้จะไม่โดนเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจจับ แต่จะ

โดนสังคมออนไลน์ประณาม ซึ่งหนักกว่า เพราะจะมีการสืบสาวประวัติถึงตระกูล หากรถในไทยมีกล้องทุกคัน เชื่อว่า

พฤติกรรมคนที่ท าไม่ดีบนถนนจะลดลง การผลักดันเรื่องการติดกล้องหน้ารถ มูลนิธิฯ เคยท าหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่านก็เห็นด้วย และให้เป็นนโยบายโดยสั่งการใน 2 เรื่อง คือ มอบกระทรวงการคลัง 

พิจารณาระบบภาษีท่ีจะช่วยให้คนไทยติดกล้องหน้ารถได้ และมอบ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในการ หา

วิธีให้ถือเป็นนโยบายลดอุบัติเหตุ ซึ่งนายกฯ สั่งการตั้งแต่เดือน พ.ค.59 จนถึงวันนี้ ยังไม่มีใครสนองนโยบายนายกฯ 

เลย 

 วันบัตรทองโลก 

ไทยโพสต์ 

(12 ธค.60) 

 

  -เสนอข่าว นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ในปีนี้ 

ประเทศไทยในฐานะประธานกลุ่ม Foreign Policy and Global Health Initiative หรือ FPGH (ประกอบด้วย 7 

ประเทศ ได้แก่ บราซิล นอร์เวย์ ฝรั่งเศส เซเนกัล แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย และไทย) ได้เสนอร่างข้อมติต่อท่ีประชุม

สมัชชาสหประชาชาติ ให้ทุกวันท่ี 12 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล (International UHC 

Day)  โดยเชื่อว่า ท่ีประชุมจะรับข้อมติดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการรับรองถึงความส าคัญของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้า ท้ังนี้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage : UHC) ของไทย ถือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่ง

ของประเทศไม่แพ้เรื่องการท่องเท่ียว อาหาร มวยไทย ฯลฯ แต่การรับรู้อาจจะยังน้อย อาจจะเฉพาะในวงการ
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สาธารณสุขเท่านั้น ซึ่งระบบนี้ไม่ใช่ว่าประเทศไหนก็ท าได้ ต้องมีความพร้อม ทั้งบุคลากร ความตั้งใจจริง มีงบประมาณ

ระดับหนึ่ง และมีการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดเป็นจริง   

ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1 

(12 ธค.60) 

    -เสนอบทความ วันท่ี 12 ธ.ค.2560 เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2555  เพื่อให้

ท่ัวโลกได้เห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า  นพ.ศักด์ชัย กาญจนวัฒนา  เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า 

ประเด็นการรณรงค์ปี 2560 คือ “Rise for Our Right” สื่อถึงการร่วมกันลุกขึ้นเพื่อสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

เพื่อแสดงให้ประชาคมโลก ประเทศสมาชิก สนับสนุนให้ประชากรได้ตระหนักถึงสิทธิท่ีจะมีหลักประกันสุขภาพและการ

มีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

     นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า แม้ว่าในช่วง 15 ปี ของระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ จะท าให้คนไทยมีสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพได้ แต่ท่ีอภิปรายกันมากคืองบประมาณสนับสนุน 

เชื่อว่าจะไม่กระทบจนถึงขั้นท าให้ระบบฯมีปัญหา หรือยกเลิกได้ เพราะคนไทย 48 ล้านคนได้ประโยชน์  ดังนั้นก้าว

ต่อไปต้องจัดโครงสร้างระบบให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการสุขภาพ  โดยใช้กลไกใน พ.ร.บ. 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 การรับฟังความเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ ผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดท่ีจะน าไปสู่

การแก้ไขปัญหา รวมถึงการยกระดับการให้และรับบริการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ ต่างๆ 

น ามาสู่ความยั่งยืนของระบบ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นท่ีศึกษาดูงานของนานาประเทศ โดยท่ีผ่านมาองค์การ

อนามัยโลก ได้ท าสัญญากับมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เป็นท่ีปรึกษาของประเทศลาวเพื่อจัดท าแนวทางการสร้างระบบ

หลักประกันสุขภาพ 

    -ด้าน นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รมว.สธ. ประธานบอร์ด สปสช.กล่าวเสริมว่า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้าของไทย เป็นหนึ่งในประเทศตัวอย่าง ว่า เราท าได้อย่างไร และได้ท ามา 15 ปีแล้ว  จนกระทั่งได้รับการยอมรับจาก

นานาชาติ  รัฐบาลนี้ จะวางรากฐานท่ีม่ันคง เม่ือเปลี่ยนรัฐบาลแล้ว ไม่ว่าใครจะมา ต้องท าเพื่อส่วนรวม เดินหน้า ระบบ

หลักประกันสุขภาพ  เพื่อการส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างแท้จริง   

เดลินวิส์  คอลัมน์

หมายเหตุประชาชน 

(12 ธ.ค.60) 

  -เสนอบทความ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ ว่า นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาองค์การ

อนามัยโลก ก าหนดให้วันท่ี 12 ธันวาคม ทุกปีเป็น "วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" หรือ "UHC DAY" เพื่อให้ท่ัว

โลกเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า และในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในวันท่ี 12  ธ.ค. นี้ 

ประเทศไทยได้เสนอร่างข้อเสนอต่อท่ีประชุม สหประชาชาติ ให้ทุกวันท่ี 12 ธ.ค.ของทุกเป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้าสากล เชื่อว่าที่ประชุมจะรับข้อมติดังกล่าว  

 

ไทยโพสต์(11ธ.ค.60) 

โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ 

 -เสนอข่าว ผู้ท่ีเลิกสูบบุหรี่จ านวน 150 คน ได้ถวายค าปฏิญาณตนเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิต และเชิญชวนเลิกบุหรี่ เทิด

ไท้องค์ราชัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในงานเดิน-วิ่งมหากุศล 

นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 10 ณ รพ.นครธน ซึ่งเป็นความร่วมมือของสธ. สสส. และรพ.นครธน 
  -ด้านนายมงคล เงินแจ้ง ผอ.รพ.สต.วังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ซึ่งเลิกบุหรี่มาได้ 1 ปีคร่ึงแล้ว ว่า ตนเอง

เป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพ การสูบบุหรี่อาจท าให้ผู้รับบริการไม่เชื่อถือเราได้ และยังท าให้เจ็บป่วยได้ง่ายด้วย เม่ือเลิก

สูบได้แล้ว เป็นผลดีจริงๆ คือประหยัดเงินค่าบุหรี่ สุขภาพดีขึ้น ที่ส าคัญเป็นตัวอย่างให้กับผู้รับบริการและคนท่ัวไปท่ี

อยากเลิกบุหรี่ด้วย  

มติชน(11ธ.ค.60) -เสนอสกู๊ป  สธ. สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ องค์กร

เครือข่ายหมออนามัย 4 องค์กร ประกอบด้วย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคม

วิชาชีพสาธารณสุข และสมาคมหมออนามัย จัดเปิดตัว "โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน" 

ต่อเนื่องเป็นปีท่ีสอง ซึ่งคร้ังนี้ได้จัดขึ้นในรูปแบบการประชุม เพื่อเร่งรัดการท างานให้บรรลุ เป้าหมาย คือ ลดอัตราผู้สูบ

บุหรี่ให้ได้ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2559-2562 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล

ท่ี 10 

 ผลงานเด่นเขตสุขภาพที่2 

ไทยรัฐ ส านักข่าวไอ.

เอ็น.เอน็(11ธ.ค.60) 

  -เสนอข่าว  พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการ รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมและติดตามการด าเนินงานด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 2 ที่รพ.สุโขทัย จ.สุโขทัยซึ่งได้เสนอผลการด าเนินงานท่ีน่าชื่นชม 3 เรื่องได้แก่ 1.แฮปปี้มันนี่ 

ของรพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก โดยเปิดรับเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นหนี้เข้าอบรมเก่ียวกับการเงิน ท าบัญชีรายรับ รายจ่าย จัดตั้ง

คลินิกการเงินจัดการหนี้สร้างวินัยการเงินการออม และปลดหนี้นอกระบบให้ผู้ท่ีผ่านการประเมินโดยไม่คิดดอกเบ้ีย ให้
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ผ่อนจ่ายคืนในอัตราที่เหมาะสม ผลการด าเนินงานพบว่าเจ้าหน้าท่ีมีความสุขข้ึน ประสิทธิภาพการท างานเพิ่มข้ึน 2. รพ.

สร้างสุข ด าเนินการไปแล้วในรพ.ท่าสองยาง จ.ตาก รพร.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ และ3.โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ

ข้อมูลและสารสนเทศงานอุบัติเหตุ จังหวัดสุโขทัย โดยใช้โปรแกรม(JOC2016)จัดเก็บและบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุท่ี

ถูกต้องเพิ่มข้ึน สามารถกรอกข้อมูลในระบบได้รวดเร็วและคล่องตัวมากข้ึน 

 สธ.ปูพรมกวาดล้างวัณโรค 

เดลินวิส ์

คอลัมน์ X-RAY 
สุขภาพ 

(9 ธ.ค. 60) 
 

     - เสนอบทความ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัณโรค ก่อนว่าเป็นโรคติดต่อท่ี

แพร่กระจายได้เร็ว แต่มีคนน้อยมากท่ีติดเชื้อแล้วจะป่วยทันที ส่วนใหญ่จะเก็บเชื้อไว้ในร่างกายอย่างสงบแล้วรอก าเริบ

เม่ือช่วงท่ีร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคต่ า หรือเม่ือเข้าสู่วัยชรา สาเหตุท่ีพบวัณโรคเพิ่มขึ้น 1. ช่วงท่ีมีการระบาดของ

เชื้อเอชไอวี ท าให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ า กลายเป็นการป่วยซ้ าซ้อนท้ังเอดส์ท้ังวัณโรคจ านวนมาก 2. คือการเปลี่ยน

ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคจากเดิมท่ีรักษาเบ็ดเสร็จอยู่ท่ีศูนย์วัณโรค มาเป็นการรักษาแบบบูรณาการ  โดย

สามารถรักษาได้ในทุกโรงพยาบาล จึงอาจจะมีช่องว่างท าให้ผู้ป่วยได้รับยาไม่ครบตามก าหนด แต่ปัจจุบันมีการกวดขัน

มากขึ้น  อัตราการป่วยด้วยวัณโรคของไทยพุ่งสูงถึง 120 ต่อแสนประชากรแล้ว ติดอันดับท็อปเทนของโลก สธ.ได้

ประกาศเจตนารมณ์เอาไว้แล้วว่าภายใน 20 ปีข้างหน้าต้องลดจ านวนผู้ป่วยลงเหลือ 20 ต่อแสนประชากร จึงขอความ

ร่วมมือจากคนไทยในการร่วมรับ ผิดชอบต่อสังคม หากมีอาการไอควรปิดปาก ปิดจมูก สวมหน้ากากอนามัย อย่าไปท่ี

ชุมนุมชน โดยเฉพาะหากไอตอนกลางคืน ต่อเนื่องเกิน 2 สัปดาห์ น้ าหนักลด กินไม่ได้ ควรไปพบแพทย์ 

 

สยามรัฐ(11ธ.ค.60) 

โรคเท้าช้าง  
     -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบแรงงานต่างด้าวมีเชื้อพยาธิ

โรคเท้าช้างนั้น ปัจจุบันไทยก าจัดโรคเท้าช้างได้แล้ว แต่ในแรงงานต่างด้าวยังคงพบอยู่ และแนวโน้มลดลงอัตราน้อย

มากเพียง 0.01% ซึ่งทุกรายได้รักษาทันที โดยมีมาตรการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้โรคนี้มาแพร่ระบาด 

 

เดลินวิส ์

(12 ธ.ค. 60) 

โรคติดเช้ือในโรงพยาบาล 

     - เสนอสกู๊ป  นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า สถาบันบ าราศนราดูรได้จัดการอบรม

เรื่อง "การป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล" แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขท่ัวประเทศ รวม 210 คน เพื่อ

พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  และกล่าวว่าการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลต้องอาศัยทุกคนท่ีเก่ียวข้อง ตั้งแต่ผู้มารับบริการซึ่งก็คือ 1.ผู้ป่วยและญาติ 2.ผู้

ให้บริการตั้งแต่ระดับผู้บริหาร คือผู้อ านวยการลงมาจนถึงระดับพนักงานท าความสะอาด  จะต้องเข้าใจ มีความรู้และ

ทักษะท่ีจะให้การรักษาท่ีดี การท่ีจะลดจ านวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ ทุกคนต้องเข้าใจเรื่องเทคนิคป้องกัน

และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  ลดจ านวนการนอนในโรงพยาบาล ลดการสอดใส่เครื่องมือแพทย์ท่ีไม่

เหมาะสม  ลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็น ลดการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีไม่เหมาะสมโดยไม่จ าเป็น   ท้ังหมดนี้จะช่วยลด

การติดเชื้อในโรงพยาบาลได ้

 
ฐานเศรษฐกิจ 

คอลัมน์ อุทาหรณ์จาก

คดีปกครอง 
(9 ธ.ค. 60) 

 

ห้ามสถานพยาบาล 'ผ่าตัดลูกอัณฑะ 
   - เสนอข่าว ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.480/2560 กรณีสธ.มีค าสั่งให้สถานพยาบาล

ระงับการให้บริการผ่าตัดลูกอัณฑะของผู้ชายท่ีต้องการเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นผู้หญิงไว้ก่อน จนกว่าแพทยสภาจะวินิจฉัย

และสธ.จะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน โดยศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาว่า ค าสั่งดังกล่าวเป็นค าสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมาย ท า

ให้ค าสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป   
    มูลเหตุของคดีนี้ เกิดจากมีผู้ร้องเรียนว่า มีสถานพยาบาลบางแห่งได้ให้บริการผ่าตัดลูกอัณฑะให้แก่ผู้ชายท่ีต้องการ

เปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นผู้หญิง สธ. โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้ ตรวจสอบสถานพยาบาลและได้พบข้อเท็จจริง

ตามท่ีมีการร้องเรียน จากนั้นจึงได้น าเข้าหารือต่อคณะกรรมการสถานพยาบาล ซึ่งท่ีประชุมมีมติว่า  ให้ผู้อนุญาตแจ้ง

สถานพยาบาลระงับการให้บริการผ่าตัดลูกอัณฑะไว้จนกว่าแพทยสภาจะวินิจฉัยและสธ.มีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน และให้

หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าการกระท าดังกล่าวถือเป็นความผิดฐานท าร้ายร่างกายหรือไม่ 
    คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยในทางเดียวกัน โดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ตาม

เจตนารมณ์ของพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ผู้ฟ้องคดีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมและดูแลให้ผู้

ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ การให้บริการผ่าตัดลูกอัณฑะให้แก่ผู้เข้า

รับบริการในสถานพยาบาลของผู้ฟ้องคดีอาจมีลักษณะท่ีเป็นอันตรายแก่ผู้เข้ารับการผ่าตัด ขัดต่อความสงบเรียบร้อย

และศีลธรรมอันดีของประชาชนและอาจมีผลเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม เม่ือผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้



                                                             สรุปข่าววันท่ี 9-12 ธันวาคม 2560 7 
สื่อ ประเด็นข่าว 

อนุญาตพบว่าสถานพยาบาลของผู้ฟ้องคดีมีการให้บริการท่ีอาจเป็นอันตรายและอาจมีผลเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย

วิชาชีพเวชกรรม  
      เพื่อเป็นการควบคุมกิจการสถานพยาบาลและให้ความคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการในระหว่างท่ีแพทยสภาท าการ

วินิจฉัยเก่ียวกับมาตรฐานแห่งวิชาชีพเวชกรรม และถึงแม้จะห้ามมิให้ด าเนินการผ่าตัดลูกอัณฑะ แต่ก็เป็นเพียงการห้าม

ด าเนินการชั่วคราวมิใช่มีผลเป็นการระงับอย่างถาวร เม่ือแพทยสภาท าการวินิจฉัยเก่ียวกับมาตรฐานแห่งวิชาชีพ เวช

กรรมแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีอาจมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนต่อไป ในระหว่างนี้จึงยังสามารถประกอบวิชาชีพโดยการ

รักษาพยาบาลในด้านอื่น ๆ ได้ 

 
ข่าวสด 

(10 ธ.ค. 60) 

ซื้อขายอสุจิ ผิดกฎหมาย 

     - เสนอข่าว ที่นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณีมีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชี่ยลชักชวน

ให้จ าหน่ายอสุจิ เพื่อน าไปใช้ท าเครื่องส าอาง และหากเป็นเชื้อท่ีมีคุณภาพดี จะน าเข้าธนาคารอสุจิ โดยอ้างว่าเป็น

ธนาคารอสุจิรายแรกของประเทศไทยนั้น จากการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่า ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มี

การบังคับใช้กฎหมาย แต่ขณะนี้ได้บังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุฯ  ท าให้

การโพสต์หรือแชร์ข้อความเชิญชวนให้มีการซื้อ ขาย อสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย จ าคุกไม่เกิน 3 

ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ หากพบเห็นการโฆษณารับซื้อเชื้ออสุจิดังกล่าว อย่าได้หลงเชื่อ 

และแจ้งเบาะแสมาที่หมายเลข 0-2193-7000 ต่อ 18419, เฟซบุ๊กสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ และกองกฎหมาย 

0-2193-7000 ต่อ 18830, เฟซบุ๊กมือปราบสถานพยาบาลเถ่ือน ในวันและเวลาราชการ  

 

มติชน 

 กรมประชาสัมพนัธ์ 

(11ธ.ค.60) 

รถเข็นควบคุมการแพร่กระจายเช้ือทางอากาศ 

    -เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯได้จัดท านวัตกรรม“ต้นแบบรถเข็น

ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ” ด้วยชุดระบบการกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ออกแบบให้เหมาะสมกับ

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย หรือพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ ออกแบบโดยกองวิศวกรรมการแพทย์ ซึ่ง

ท่ีผ่านมาได้น าไปทดสอบการใช้งานท่ีรพ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี ผลปรากฎว่าผู้ป่วยท่ีนั่งรถเข็นสามารถหายใจได้อย่าง

สะดวก ไม่อึดอัด สามารถคุมทิศทางการไหลของอากาศได้เป็นอย่างดีและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ท้ังนี้รพ.ท่ีสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดรถเข็นฯ ได้ท่ีกองวิศวกรรมการแพทย์ โทร.02 149 5680-

91 ต่อ 1383 

 
ไทยรัฐ 

(10 ธ.ค. 60) 

ช้ีสังคมไทยเข้าใจ "โรคจิต" คลาดเคลื่อน 
     - เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การเรียกบุคคลท่ีมีพฤติกรรมผิด

แปลกแตกต่างจากคนท่ัวไปว่าโรคจิตนั้นยังเป็นความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนของหลายคนในสังคมเป็นการใช้เรียกตาม

ความเคยชินมากกว่า ซึ่งผลของการเรียกเช่นนี้ท าให้เกิดการตีตราผู้ป่วยจิตเวชให้ดูน่าเกลียด น่ากลัวถูกแปลกแยกมาก

ยิ่งขึ้น และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการเข้าถึงบริการบ าบัดรักษา การแสดงออกทางอาการจะแตกต่างกันไปใน 3 เรื่อง 
ได้แก่ 1.ผู้ป่วยมีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป เช่น จากท่ีเคยเป็นคนคุยน้อยก็คุยมากข้ึน หรือจากคนท่ีเคยเป็นคนร่าเริงก็

เปลี่ยนเป็นอยู่คนเดียวเงียบๆ 2.ผู้ป่วยมีการรับรู้ท่ีผิดปกติไปจากเดิม เช่น มักบ่นว่าได้ยินเสียงในหูแว่วๆและ 3.ผู้ป่วย
ไม่สามารถรับรู้อาการป่วยของตนเองโดยคนรอบข้างสามารถรับรู้ได้ ดังนั้น จึงต้องตรวจอย่างละเอียดต่อไป 
     ด้าน นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธ์ิ ผอ.ส านักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กล่าวว่า ในกรณีท่ีพบบุคคลมีพฤติกรรม

ทางเพศผิดปกติหรือสังคมไม่ยอมรับ เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับเด็กท่ีไม่บรรลุวัยหนุ่มสาว หรือพฤติกรรมการแสดง

อนาจาร ชอบโชว์ จัดเป็นกลุ่มกามวิปริต ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น พื้นฐานครอบครัวท่ีอาจเคยเห็นหรือเคยถูก

กระท ามาก่อน รวมไปถึงระดับสติปัญญา กามวิปริตท่ีมีผู้ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะเด็กนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อ

จิตใจเด็กอย่างมาก ท าให้เกิดความหวาดกลัวนอนไม่หลับ วิตกกังวลและอาจมีอาการซึม เฉย หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว

ขึ้นได้ ดังนั้น จึงควรตระหนักและน าเข้าสู่กระบวนการดูแลเพื่อคุ้มครองจิตใจ และไม่ควรน าคลิปหรือภาพมาเผยแพร่ 

เพราะเป็นการตอกย้ าตราบาปให้แก่เด็ก 

 

ไทยโพสต์ ไทยรัฐ 

มติชน 

(12 ธ.ค. 60) 

ปัญหาสุขภาพจิตในครอบครัว 

    -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ครอบครัวคนไทยยุคใหม่มีความ

เปราะบางขึ้น และน่าเป็นห่วงต่อปัญหาการหย่าร้างและแยกทางกัน ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตของลูกตามมา

ด้วย ข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ในปี 2559 มีคนไทยจดทะเบียนสมรสรวม 307,746 คู่ และจดทะเบียนหย่า

จ านวน 118,539 คู่ ในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมาอัตราการหย่าร้างมีแนวโน้มสูงขึ้น ปัจจัยส าคัญคือการได้รับแรงกดดันจาก
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ภายนอก เช่น ความเครียดจากการท างาน สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม  

     การใช้ชีวิตคู่เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่น ให้ยึด 5 ข้อท่ีต้องท า 8 ค าห้ามใช้ โดย 5 ข้อท่ีต้องท า ได้แก่ 1.ร่วมกัน

สร้างกฎของครอบครัวที่ทุกคนยอมรับได้ 2.เม่ือมีปัญหาต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข 3.โต้เถียงกันได้ แต่ต้องไม่ตะคอก

ข่มขู่หรือยั่วโมโหอีกฝ่าย 4.เม่ือต่างฝ่ายต่างรู้ตัววา่เริ่มมีความโกรธเพิม่ขึ้นให้เตือนสติตนเอง หยุดพูด เม่ือมีความพร้อม

จึงกลับมาพูดกันใหม่ และ 5.เม่ือพร้อมท่ีจะแก้ปัญหา ควรหันหน้ามาร่วมกันปรึกษาหาทางแก้ไข ส าหรับ 8 ค าพูดท่ี

ห้ามใช้ในครอบครัว ได้แก่ 1.ค าสั่งเผด็จการ เช่น เงียบไปเลย 2.ค าพูดท่ีประชดประชัน หรือพูดถึงปมด้อย 3.ค าพูดท้า

ทาย เช่น ถ้าแน่จริงก็เก็บของออกไปเลย 4.ค าพูดเอาชนะกัน เช่น ท่ีมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะแกนั่นแหละ 5.ค าพูดท่ี

ขุดคุ้ยเรื่องเก่ามาพูดซ้ า เช่น บอกก่ีทีๆก็ไม่เชื่อ ครั้งที่แล้วก็แบบนี้ 6.ค าพูดเชิงกล่าวหา กล่าวโทษ เช่น อย่ามาอ้างว่าติด

ประชุม ติดเด็กน่ะสิ 7.ค าพูดหยาบคาย และ 8.ค าพูดล่วงเกิน เช่น พูดดูถูกเหยียดหยามบุพการี เป็นต้น 

 

สยามรัฐ 

(12 ธ.ค. 60) 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย 

    -เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รักษาการ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. ได้ติดตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ยังตรวจพบการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงในผลิตภัณฑ์อาหารเป็นจ านวนมาก ซึ่ง

ปัจจุบันผู้ประกอบการมักอ้างว่า ได้รับอนุญาตเลข อย.แล้ว ซึ่งการได้เลขสารบบอาหาร 13 หลักของผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารเป็นเคร่ืองบ่งบอกว่า ผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนประกอบ กระบวนการผลิตและคุณภาพ หรือมาตรฐานสอดคล้องตามท่ี

กฎหมายก าหนด แต่ไม่ได้หมายรวมถึงการรับรองสรรพคุณตามท่ีโฆษณา อย.มีมาตรการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์

สุขภาพ จากสถิติเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรอบปี 59-60 พบลักลอบใส่ยาแผนปัจจุบัน เช่น ยาลดอ้วน

เสริมสมรรถภาพทางเพศ คิดเป็น 30% โดยปี 60 ด าเนินคดีแล้วกว่า 100 ราย และด าเนินคดีกับผู้โฆษณาผิดกฎหมาย

กว่า 1,500 ราย 

 

สยามรัฐ(11ธ.ค.60) 

โรคมะเร็ง  

   -เสนอข่าว  นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถิติล่าสุดของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบ

ผู้ป่วยใหม่ 112,392 คน/ปี มีแนวโน้มผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี มะเร็งท่ีพบบ่อยในเพศชาย 3 อันดับแรก คือ 

มะเร็งตับ-ท่อน้ าดี มะเร็งปอด มะเร็งล าไส้ใหญ่ทวารหนัก เพศหญิง 3 อันดับแรก คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก 

มะเร็งตับท่อน้ าดี 
     นพ.วีรวุฒิ อิ่มส าราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวว่า การลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง แนะน าประชาชน

ใช้หลักการป้องกันโรคมะเร็ง 5 ท า 5 ไม่ห่างไกลมะเร็ง โดย 5 ท าคือ 1. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย 

3คร้ังครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป 2. ท าจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด 3.กินผักผลไม้ให้ได้คร่ึงหนึ่งของอาหารท่ีบริโภคแต่ละม้ือ 

4.รับประทานอาหารหลากหลายประเภท อย่ากินอาหารซ้ าๆ เป็นประจ า 5. ตรวจร่างกายเป็นประจ า แม้จะมีสุขภาพ

แข็งแรงหรือไม่เคยเจ็บป่วยก็ตาม 5 ไม่ คือ 1. ไม่สูบบุหรี่-สูดดมควันบุหรี่ 2.ไม่ม่ัวเซ็กซ์ 3. ไม่ดื่มสุรา 4.ไม่ตากแดด

จ้า 5. ไม่กินปลาน้ าจืดดิบ ควรตรวจสุขภาพเพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรกอย่างน้อยปีละคร้ัง 

 

เดลินวิส ์

(12 ธ.ค. 60) 

มะเร็งเต้านม 

     - เสนอบทความ  รศ.นพ.วิชัย วาสนสิริ ในฐานะนายกสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง

เต้านม โดยในไทยพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอยู่ในอันดับท่ี 126 ของโลก หรืออันดับท่ี 29 ของทวีปเอเชีย และกับผู้หญิง

ไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมอันดับท่ี 1 อาการมี 4 ระยะหากตรวจพบและมีการรักษาแต่เนิ่น ๆ ตั้งแต่ในระยะท่ี 1 

สามารถจะหายขาดได้ประมาณ 80-90% และถ้ามีก้อนมะเร็งขนาดเล็กก็สามารถท่ีจะท าการผ่าตัดแบบสงวนเต้านมได้ 

มะเร็งเต้านมเกิดจากความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น กรรมพันธ์ุ โดยดูจากประวัติครอบครัว และยังมีกรณีท่ีเก่ียวกับการถูก

กระตุ้นจากฮอร์โมนเอสโตรเจน โดยเฉพาะในผู้หญิงท่ีประจ าเดือนมาเร็ว ก่อนอายุ 12 ปี และประจ าเดือนหมดช้า หลัง

อายุ 55 ปี และนอกเหนือจากนี้  น้ าหนักตัวท่ีเพิ่มมากขึ้นก็อาจเสี่ยงได้  ท่ีส าคัญก็คือ มะเร็งเต้านมนั้นผู้ชายก็สามารถ

เป็นได้ 

 

ไทยรัฐ 

(12 ธ.ค. 60) 

โครงการ รพ.ราชวิถีดีต่อใจ ได้ต่อบุญ 

     - เสนอข่าว  ผอ.รพ.ราชวิถี เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งการให้ครั้งส าคัญกับโครงการ “รพ.ราช

วิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีระดมทุนจัดซื้อ

เครื่องมือแพทย์ และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี รองรับผู้ป่วยได้กว่า 1.5 ล้านคนต่อปี  ซึ่งจะสามารถเปิด

ให้บริการได้ภายในปี 2561  และยังเป็นจุดรับส่งต่อผู้ป่วยใหญ่ท่ีสุดของกระทรวงสาธารณสุข สามารถร่วมบริจาคท่ี

ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิ รพ.ราชวิถี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รพ.ราชวิถี เลขบัญชี 051-2-69056-1 หรือ โทร.0-
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2354-8138 ต่อ 3217-9 หรือ http://www.ra javithihospitalfoundation.org 

 

มติชน 

(12 ธ.ค. 60) 

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราฯ 

    -เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบ

รมราชชนนีแก่พยาบาลดีเด่นท่ีได้รับการคัดเลือกจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นปีท่ี 18 ได้แก่ น.ส.อู๋ ซินเจียน ผอ.ฝ่าย

การพยาบาล รพ.วิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักก่ิงยูเนียน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล 

ประจ าปี 2559 และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อุยซุค คิม ด ารงต าแหน่งศ.เกียรติคุณของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ยองเช 

ประธานมูลนิธิพยาบาลเกาหลี รองนายกสมาคมสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชนเกาหลี และกรรมการบริหารระดับ

ภูมิภาคของสมาพันธ์นานาชาติด้านสุขภาพการเจริญพันธ์ุของประชากรโลก จากสาธารณรัฐเกาหลี ได้รับการพิจารณาให้

ได้รับรางวัล ประจ าปี 2560 ณ พระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 

 

มติชนออนไลน์

(11ธ.ค.60) 

 พิธีฌาปกิจศพพยาบาลรพ.รัษฎา 

-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ รองปลัดสธ.เป็นตัวแทนรมว.สธ.เดินทางมาร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสุมาลี หรือแข็ง 

แคนยุกต์ อายุ 39 ปี ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ แผนกผู้ป่วยใน รพ.รัษฎา จ.ตรัง ซึ่งเสียชีวิตภายในรถยนตร์ 

ขณะก าลังขับรถออกจากบ้านเพื่อไปเฝ้าเวรดึก เสียหลักพุ่งชนหัวสะพานห้วยหิดดาน ถนนสายเทศารัษฎา-ควนเมา ม.

15 ต.ควนเมา ครอบครัวผู้สูญเสีย มีท้ังสามีและลูกชาย 2 คน  

    นพ.ชัยณรงค์ มากเพ็ง ผอ.รพ.รัษฎา จ.ตรัง กล่าวว่า เป็นท้ังผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน เสียใจอย่างมากเพราะโดย

พยาบาลก็เป็นวิชาชีพท่ีพร้อมเสียสละ เขาเป็นผู้หญิงท่ีท างานหนักในสถานท่ีท่ีเสี่ยงภัยและในเวลาวิกาล การสูญเสีย

บุคลากรพยาบาลก็มีความขาดแคลนอยู่แล้ว คิดว่าเป็นการสูญเสียท่ียิ่งใหญ่ของโรงพยาบาล เหตุการณ์ในคร้ังนี้ก็จะเป็น

แรงผลักดันให้พวกเราท่ียังคงท างานให้บริการประชาชนอยู่มีก าลังใจที่เข้มแข็งและต่อสู้ต่อไป  

 

ผู้จัดการออนไลน์

(11ธ.ค.60) 

สถานการณ์น้ าท่วม 

-เสนอข่าว นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา เผยว่า ได้ออกหน่วยเคลื่อนท่ีให้การดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

รวมท้ังเฝ้าระวังป้องกันโรคหลังน้ าลด ท้ังโรคน้ ากัดเท้า ไข้ฉี่หนู ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง โดยได้รับการสนับสนุนจาก

นพ.นครินทร์ ฉินตระกูลประดับ ผอ.รพ.สทิงพระ และ ผอ.รพ.กระแสสินธุ์ นายชอบ บุญช่วย สสอ.กระแสสินธุ์ และทีม

เครือข่ายสุขภาพอ าเภอกระแสสินธ์ุ ได้ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนท่ีตรวจรักษาโรค จ่ายยา คัดกรองสุขภาพจิต ให้

ค าแนะน าด้านสุขศึกษา-การป้องกันโรคท่ีมากับน้ าท่วม พร้อมกับจ่ายคลอรีน สารส้ม โดยให้บริการ ณ ศาลาสระตา

คอน หมู่ท่ี 3 บ้านคลองโหน ต าบลกระแสสินธ์ุ และท่ี ศาลากลางบ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านม่วงงาม ต าบลกระแสสินธ์ุ โดยท้ัง 

2 แห่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นโรคน้ ากัดเท้า 

ไทยรัฐ(11ธ.ค.60) -เสนอข่าว สถานการณ์น้ าท่วมภาคใต้เริ่มคลี่คลาย นพ.กิตติ รัตนสมบัติ ผอ.รพ.ท่าศาลา เปิดโครงการอาชีวะบริการ

ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยภาคใต้ บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรีแก่ประชาชน กล่าวว่า รพ.ท่าศาลาถูกน้ าท่วม

เสียหายหนัก รถ จยย. และรถยนต์ของประชาชนท่ีมาใช้บริการท่ีรพ.จมน้ าเสียหายจ านวนมาก บ้านพักเจ้าหน้าท่ี 

รวมท้ังอุปกรณ์การแพทย์ถูกน้ าท่วมเสียหาย คาดจะใช้เวลาในการฟื้นฟูอีกนาน 

 
เว็บไซต ์

prikkaeng.com 
/kukelee.com 
Facebook เพจ 

YouLike (คลิปเด็ด) 
tnews.co.th 

(10 ธ.ค. 60) 

ช่ืนชมพยาบาลรพ.สุราษฎร์ 

   -เสนอข่าว เรื่องราวท่ีถูกแชร์ในสังคมออนไลน์ หลังจากผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อว่า “นายเกมส์ ทิชากร เผือกเนียม” ได้โพ
สต์รูปภาพและข้อความว่า “คนดีต้องแชร์ เจ้าสาวพยาบาลรพ.สุราษฏร์ฯ ร่วมรถกู้ชีพอ่าวขนอม เคสผู้ป่วยหมดสติ ส่ง

รพ.ขนอม  แม้วันนี้จะส าคัญกับน้องเค้าแค่ไหนแต่คนป่วยยังส าคัญกว่า”  ทราบชื่อภายหลังว่านางสาวสุภาวิตา ทอง
ใหญ่ หรือน้องเบ ท างานเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีรพ.สุราษฎร์ธานี แผนกศัลยกรรมประสาทชาย ก าลังแต่งหน้าเพื่องาน

เลี้ยงมงคลสมรส แต่มีเคสผู้ป่วยป่วยชักเกรง หายใจไม่สม่ าเสมอ หมดสติ ที่เกิดเหตุติดกับร้านแต่งหน้าพอดี ระหว่างท่ี

ทีมกู้ชีพอ่าวขนอมช่วยเหลือคนป่วยอยู่ ว่าท่ีเจ้าสาวจึงได้ออกมาช่วยท้ังท่ียังแต่งหน้าท าผมไม่เสร็จ พร้อมขอขึ้นรถกู้ชีพ

อ่าวขนอมไปส่ง ผู้ป่วยถึงรพ.ขนอม ก่อนจะกลับมาแต่งหน้าและรีบไปเข้าพิธีวิวาห์ได้ทันเวลา สร้างความซาบซึ้งให้กับผู้

อยู่ในเหตุการณ์และได้รับค าชื่นชมจากสังคมออนไลน์เป็นจ านวนมาก 

เว็บไซตเ์ดลินวิส์ 

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

(11ธ.ค.60) 

    -เสนอข่าว  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ในฐานะโฆษก สธ. เปิดเผยว่า ปลัดสธ.ชื่นชมน.ส.สุภาวิตา 
ทองใหญ่ หรือน้องเบ พยาบาลประจ าอยู่หอผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมประสาทชาย รพ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งไดช้่วยเหลือผู้ป่วย

วิกฤตฉุกเฉิน ขณะเจ้าตัวก าลังแต่งหน้าเพื่อจะเข้าพิธีวิวาห์ ขอชื่นชมในการท าหน้าท่ีด้วยจิตบริการ พร้อมช่วยเหลือ

ผู้ป่วยให้รอดพ้นจากการเสียชีวิต แม้จะไม่ใช่ในเวลาและสถานท่ีท่ีต้องท างาน สธ.จะส่งจดหมายแสดงความชื่นชมไปยัง

พยาบาลท่านนี้ต่อไป  
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กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

(11ธ.ค.60) 

นร.ท้องเสีย 
   -เสนอข่าว  จนท.กู้ภัยฯเข้าช่วยเหลือนักเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน 58 คน ซึ่งมาเข้าค่ายโครงการพัฒนา

อัจฉริยะภาพเด็ก เข้าพักท่ีรพ.ไดมอนด์เพลส ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี น าส่งรพ.ปทุมธานี รพ.ประชาธิปัตย์และ

รพ.ใกล้เคียงส่งรพ.หลัง เนื่องจากท้ังหมดมีอาการปวดท้องรุนแรง บางคนอาการอาเจียนหลายรอบ และถ่ายอุจจาระ

หลายครั้ง   ได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.ปทุมธานี มาประเมินสถานการณ์บอกว่าเด็กพักผ่อนน้อยโดยไม่ใช่อาหารเป็น

พิษแต่อย่างใด ซึ่งเด็กบางคนอาจจะแพ้อาหารบางอย่าง แต่เด็กบางคนบอกกับผู้สื่อข่าวว่า มีอาการอาเจียน หลายรอบ 

และถ่ายอุจระหลายครั้ง อย่างไรก็ตาคณะครูก็คงต้องเฝ้าดูอาการของเด็กนักเรียนท่ีเหลือว่า จะมีอาการเจ็บป่วยอีก

หรือไม่ 

 
khaosod.co.th 

dailynews.co.th 
เพจ หมอแล็บแพนด้า 

และ Drama-addict 
(10 ธ.ค. 60) 

ปลากระป๋องยี่ห้อดัง พบพยาธิเต็มฝากระป๋อง 
   - เสนอข่าว สังคมออนไลน์มีการการแชร์ภาพสุภาพปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งถูกเปิดฝาพร้อมเท แต่ด้านในฝากลับมี

พยาธิตัวโตหลายตัวเป็นจ านวนมาก เจ้าของโพสต์อยู่ท่ีจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าไปซื้อปลากระป๋องท่ีร้านค้าแถวบ้าน น ามา

เปิดพบสิ่งผิดปกติท่ีฝาด้านในกระป๋อง และพยาธิดังกล่าว ยังมีท่ีอยู่ในพุงปลาหลายๆ ตัว ด้วยความโมโหจึงโพสต์บอก

เพื่อนๆ ในเฟซบุ๊ก ซึ่งเพื่อนๆ แนะน าให้ลองดูวันหมดอายุ ซึ่งยังไม่หมดอายุ แถมสภาพกระป๋องก็ปิดสนิทไม่มีร่องรอย

บุบหรือร่องรอยโดนกระแทกแต่อย่างใด  
     ด้านเพจดัง หมอแล็บแพนด้า และ Drama-addict ให้ข้อมูลว่าน่าจะเป็นพยาธิอะนิซาคิส (Anisakis) พบในปลาทะเล 
เป็นพยาธิตัวกลม มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ตัวแก่จะลักษณะคล้ายไส้เดือน มีความยาว 2-5 ซม. ฝังตัวอยู่ในกล้ามเนื้อ

ของปลา ซึ่งคนท่ีกินปลาดิบท่ีมีพยาธินี้อยู่อาจติดเชื้อพยาธิได้ อาการของโรคคือ หลังจากได้รับพยาธิ 1 ชั่วโมง อาจมี

อาการปวดท้อง ปวดกระเพาะอาหาร ล าไส้อุดตัน คลื่นไส้อาเจียน และอาจมีอาการคล้ายๆ ไส้ติ่งอักเสบ อาจจะท าให้

วินิจฉัยผิดพลาดเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือไส้ติ่งอักเสบได้ แต่ด้วยความร้อนในขั้นตอนการผลิต พยาธนิ่าจะ

ตายแล้ว และได้รอให้บริษัทเจ้าของสินค้ามาแถลงต่อไป 

 

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

(11ธ.ค.60) 

กดหน้าอกจนหลับกลางอากาศ เสี่ยงถึงตาย 

  -เสนอข่าว กรณีโลกออนไลน์มีการเเชร์คลิปเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง มีพฤติกรรมการเล่นลักษณะใช้มือดันบริเวณหน้าอก

เพื่อน จนอีกฝ่ายเกิดอาการหลับหมดสติไปชั่วคราว ท่ามกลางเสียงหัวเราะของเพื่อนๆ ล่าสุด จ่าพิชิต ขจัดพาลชน 

เจ้าของเพจเฟซบุ๊กDrama-addict ออกมาเตือนภัยถึงการเล่นลักษณะดังกล่าวว่า การเล่นแบบนี้เรียกว่า ฝันหวานกด

หลับ เเละมีอีกหลายชื่อ เป็นการเล่นของวัยรุ่นที่ระบาดไปท่ัวโลก วิธีการจะคล้ายๆ กัน คือให้เพื่อนหายใจเข้าออกลึกๆ 

ช้าๆ และยืนเบ่งท้อง แล้วให้เพื่อนอีกคนไปกดหน้าอก ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงดันในช่องอก จนหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยง

สมองได้น้อยลง ส่งผลให้หมดสติเพราะสมองมีเลือดมาเลี้ยงไม่พอ ประเด็นส าคัญคือท่ีต่างประเทศมีเด็กเล่นแบบนีเ้เลว้

เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องบางคนหมดสติไปแล้วไม่ฟื้นอีกเลย บางคนก็หมดสติล้มหัวกระแทกเลือดออกในสมองเสียชีวิตก็

มี ดังนั้นพ่อแม่จึงควรตักเตือนด้วย 

 
เว็บไซต์มติชน 
matichon.co.th 
(10 ธ.ค. 60) 

ชายแดน ผวา ชาวพม่าติดเชื้อแอนแทรกซ์ 8 ราย 
     - เสนอข่าว เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขฝ่ายเมียนมา แจ้งว่ามีชาวเมียนมาท่ีบริโภคและสัมผัสเนื้อแพะดิบท่ีตายแล้ว 

จ านวน 8 คน เกิดอาการมีแผลท่ีมือ ซึ่งเป็นท่ีชัดเจนแล้วว่าติดเชื้อโรคแอนแทรกซ์จากซากแพะ ในจ านวนนี้มีผู้ใหญ่ 6 

คน เด็ก 2 คน มาได้น าส่งไปรักษาท่ีโรงพยาบาลเมียวดีแล้ว ล่าสุดยังไม่พบว่าราษฎรไทยติดเชื้อแอนแทรกซ์เพิ่มแต่

อย่างใด ขณะท่ีปศุสัตว์ อ.แม่สอด ยังคงห้ามแพะ โค กระบือ เข้ามาเขตไทย ตลอดแนวชายแดนไทย-เมียนมา  

 

เดลินวิส์(11ธ.ค.60) 

โรคคอตีบ 

  -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย จะด าเนินการให้วัคซีนภูมิคุ้มกันในสัปดาห์นี้ เพื่อยับยั้งการระบาดของ

โรคคอตีบ ทีมี่ผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ ากว่า 32 ศพ รวมถึงเด็กจ านวนมาก นับตั้งแต่เดือนม.ค.เป็นต้นมา มีรายงานผู้ป่วยไม่

น้อยกว่า 591 ราย ซึ่งถือว่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 42 เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้วท่ีมีผู้ป่วย 415 ราย และผู้เสียชีวิต 24 ศพ ส่วนการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบจะมีขึ้นในกรุงจาการ์ตา และจังหวัดใกล้เคียง 2 แห่ง ซึ่งมีรายงานการป่วยคอตีบสูง 

 

ไทยโพสต์(11ธ.ค.60) 

แลคตาลิสเรียกคืนนมหวั่นปนเปื้อน 

 -เสนอข่าว ทางการฝรั่งเศส และบริษัท แลคตาลิส ผู้ผลิตนมส าหรับเด็กรายใหญ่ สั่งเรียกเก็บผลิตภัณฑ์ของตนทั่วโลก 

เนื่องจากความหวั่นเกรงว่าอาจปนเปื้อนเชื้อโรคซัลโมเนลลา หลังพบว่ามีเด็กล้มป่วย 26 ราย ในฝรั่งเศส โดย 20 ราย 

อายุต่ ากว่า 6 ขวบ  แต่ไม่มีเด็กรายใดอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิต โฆษกบริษัทกล่าวกับเอเอฟพีว่า มีผลิตภัณฑ์เกือบ 

7,000 ตันท่ีอาจปนเปื้อน และยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังหลงเหลืออยู่ในท้องตลาดเท่าใด หรือถูก
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บริโภคไปแล้ว  เชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลานี้ จะก่ออาการป่วย รวมถึงท้องร่วง ปวดท้องและอาเจียน ซึ่งเป็นอันตรายต่อ

เด็กเล็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากความเสี่ยงของภาวะร่างกายขาดน้ า 

 


